

U23 VIỆT NAM

Hướng tới vòng chung kết châu Á 2020

(nhandan.com.vn) Ngay sau khi giành chức vô địch SEA Games 30, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo sẽ chỉ có khoảng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn trước khi tiếp tục cùng các học trò bước vào thử thách lớn hơn, đó là vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020.



Thành phần tập trung của đội U23 là những gương mặt trụ cột trong chiến công giành huy chương vàng của Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua.

Kỳ tổ chức thứ 4 của VCK U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan, từ ngày 8 - 26/1/2020. Theo quy định, ba đội bóng xuất sắc nhất (đội vô địch, á quân và hạng ba) tại giải đấu này sẽ giành vé trực tiếp tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020. Cũng bởi kỳ Olympic tới đây sẽ do Nhật Bản làm chủ nhà, vậy nên nếu đội U23 nước này vào tới bán kết VCK U23 châu Á 2020 thì nghiêm nhiệm các đội bóng còn lại sẽ có suất đến Thế vận hội.

Vòng chung kết U23 châu Á có sự góp mặt của 16 đội tuyển, gồm: Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,

Australia, Iran, Syria và Ả-rập Xê-út và chủ nhà Thái Lan. Hiện U23 Uzbekistan đang là đội đương kim vô địch, sau khi giành thắng lợi sít sao 2-1 trước U23 Việt Nam ở trận chung kết diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm 2018.

Không giống như SEA Games, sẽ không có ngoại lệ hai suất cho các cầu thủ quá tuổi dự VCK U23 châu Á. Chỉ những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1997 trở về sau mới đủ điều kiện tham dự giải đấu này.

Ngoài ra, tất cả các đội bóng, kể cả đội đương kim vô địch, cũng đều phải dự các lượt trận vòng loại để chiến đấu cho một suất tham dự vòng chung kết.

Vòng loại U23 châu Á 2020

GROUP A	GROUP B	GROUP C	GROUP D
A1 THAILAND	B1 QATAR	C1 UZBEKISTAN	D1 VIETNAM
A2 IRAQ	B2 JAPAN	C2 KOREA REPUBLIC	D2 UPE KOREA
A3 AUSTRALIA	B3 SAUDI ARABIA	C3 CHINA PR	D3 JORDAN
A4 BAHRAIN	B4 SYRIA	C4 IR IRAN	D4 UAE

đã khép lại từ tháng 3 vừa qua. Đội U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng K (xếp trên các đối thủ trong khu vực là Thái Lan, Indonesia và Brunei), xứng đáng giành vé dự vòng

chung kết diễn ra vào đầu năm tới. Theo kết quả bốc thăm trước đó vào cuối tháng 9, tại VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park nằm cùng bảng D với các

đối thủ "vừa tầm" là CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Trong ngày 13/12, toàn bộ thành viên đội U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho VCK. Thành phần tập trung lần này gồm 28 cầu thủ, với nhiều gương mặt rất quen thuộc, là thành phần nòng cốt trong chiến công giành huy chương vàng SEA Games 30 vừa qua như Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải hay các tiền đạo đang thi đấu ngày càng ấn ý Đức Chinh - Tiến Linh,...

Tuy vậy, người hùng của U22 Việt Nam Đoàn Văn Hậu - cầu thủ góp hai bàn trong thắng lợi 3-0 trước U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30 sẽ không tham dự giải đấu châu lục sắp tới với các đồng đội mà trở lại thi đấu cho CLB SC Heerenveen do những thỏa thuận trước đó với đội bóng Hà Lan.

Với những thành tích ấn tượng cùng sự tiến bộ trông thấy thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất hy vọng vào một giải đấu thành công nữa của thầy trò HLV Park, cán đích trong top 3 để giành vé dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020.

DANH SÁCH TẬP TRUNG U23 VIỆT NAM

Thủ môn (3): Y Êli Niê, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng.

Hậu vệ (10): Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh.

Tiền vệ (10): Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Triệu Việt Hùng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo (5): Hà Đức Chinh, Trần Danh Trung, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Quang Hải.

THỤY PHONG...

(Tiếp theo trang 1)

phục vụ tươi, tiêu cho sản xuất... Nhờ xây dựng thành công NTM đã giúp xã thay đổi diện mạo nông thôn, cũng như phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia NTM cho xã Thụy Phong; lãnh đạo xã khen thưởng các tập thể, cá nhân của địa phương có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

THÀNH PHỐ Ngày hội hiến máu tình nguyện

Tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", hơn 200 cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức khối giáo dục và xã, phường trên địa bàn thành phố đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đến tham gia hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức người hướng dẫn làm các thủ tục nhanh gọn, bố trí các địa điểm lấy máu thuận lợi nên trong đợt này, Ban Chỉ đạo đã thu nhận được trên 150 đơn vị máu để bổ sung vào kho dự trữ máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.

NGUYỄN NGUYỆT

Diễn tập tình huống ngộ độc nước uống, thực phẩm tập thể

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - MXP vừa tổ chức diễn tập tình huống ngộ độc nước uống, thực phẩm tập thể tại nhà máy MXP1.

Nhà máy MXP1 tổ chức 2 bữa ăn trưa và tối hàng ngày, mỗi bữa thực hiện khoảng 2.600 suất ăn cho người lao động. Tình huống giả định đặt ra là sau giờ ăn trưa khoảng 1 giờ, có 15 công nhân tại phân xưởng 2 đến phòng y tế với triệu chứng đau bụng, đi ngoài phân lỏng và buồn nôn. Thông tin này được bộ phận y tế báo ngay cho phụ trách Phòng An toàn, nhân viên an toàn nhà máy đã có mặt để kết hợp tìm hiểu nguyên nhân. Theo báo cáo từ phân xưởng, tiếp tục có bệnh nhân có biểu hiện đau bụng đi ngoài, buồn nôn. Qua khám và kiểm tra sơ bộ tình trạng bệnh nhân, bác sĩ trực kết luận các bệnh nhân này đã bị ngộ độc thực phẩm. Xác định ngộ độc thực phẩm xảy ra, công tác cấp cứu lập tức được triển khai và thông báo, báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng. Trong 10 phút bệnh viện đã chẩn đoán hình thành với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, thăm khám, gói, chần, thuốc, nước truyền... Công nhân bị ngộ độc được các công nhân khác diu đến và vận chuyển bằng cáng và xe lăn đến khu vực bệnh viện dã chiến. Cán bộ y tế tiến hành khám, phân loại bệnh nhân bằng thẻ với 3 mức độ, vàng, xanh tương ứng với các mức nặng nhẹ và phát túi nilon phòng nôn. Bệnh nhân nặng được liên hệ chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân nhẹ được truyền nước, khám, phát thuốc điều trị tại chỗ...

Trong thời gian ngắn song tình huống giả định có 300 bệnh nhân bị ngộ độc đã được Công ty MXP phối hợp xử lý cấp cứu kịp thời, đồng thời điều tra xác minh lấy mẫu tìm nguyên nhân, xử lý môi trường. Các bộ phận từ chỉ huy điều phối, y tế, liên lạc thông báo, đội vận chuyển, đội vệ sinh, đội hỗ trợ từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đều thực hiện tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu tình huống. Buổi diễn tập góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, của lãnh đạo đơn vị và kỹ năng thực hành điều tra, xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra.

HA DUNG

CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY Phá nhanh nhiều vụ án "nóng" trên địa bàn

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thái Thụy liên tiếp xảy ra 2 vụ án giết người và một số vụ án cướp giật tài sản, gây hoang mang trong dư luận. Trước tình hình đó, Công an huyện Thái Thụy đã tập trung lực lượng điều tra, triệt phá và truy bắt nhanh các thủ phạm gây án.



Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy triển khai phương án tác chiến.

Khám phá nhanh các đối tượng gây án

Vào hồi 21 giờ ngày 20/11/2019, người dân địa phương phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1971, trú tại thôn Hồ Đới 2, xã Thụy Lương chết trong bể nước mưa ở sau nhà với nhiều vết thương trên người. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần quyết liệt đấu tranh, làm rõ nhanh đối tượng gây án nên chỉ sau ít giờ nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy đã tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ được nghi phạm là Vũ Đức Bộ, sinh năm 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng (là con rể bà Hợi). Tại cơ quan điều tra, Vũ Đức Bộ đã khai nhận: Do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên đã dùng dao

sát hại mẹ vợ. Sau đó kéo nạn nhân đây vào trong bể nước sau nhà. Hiện nay, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Vũ Đức Bộ về tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện cũng phá nhanh một vụ án giết người khác xảy ra trên địa bàn xã Thụy Liên vào ngày 17/10. Theo đó, chỉ sau gần 24 giờ nhận được tin báo, Công an huyện đã điều tra, khám phá và vận động được Nguyễn Văn Phú (tức Phú Vương), sinh năm 1993, tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc - đối tượng dùng súng đạn hoa cải bắn chết anh Trần Văn Phú (sinh năm 1993, thôn Lê Thân Đồi, xã Thái An) ra đầu thú. Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn

Phú về tội giết người. Ngoài hai vụ án giết người trên, thời gian gần đây, Công an huyện còn điều tra, khám phá một số vụ án cướp giật và trộm cắp tài sản gây bức xúc trong nhân dân. Như mới đây, đã điều tra, truy bắt được 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Thái Thụy và thành phố Hải Phòng hay như vụ trộm cắp vật nuôi của các hộ dân ở nhiều xã trong huyện...

Kiểm quyết đấu tranh với tội phạm

Thái Thụy là huyện ven biển có địa bàn rộng với 48 xã, thị trấn, vị trí giáp ranh với thành phố Hải Phòng lại có đông dân nhập cư đến làm ăn, sinh sống nên tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp. Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy

Để bảo đảm ANTT dịp cuối năm, nhất là tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông, đồng thời mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các đối tượng, ổ nhóm lưu manh hoạt động dưới dạng bảo kê, siết nợ, sử dụng hung khí nguy hiểm...; tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đại úy Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy

Từ nay đến cuối năm, Đội tiếp tục phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng khả nghi, đã có tiền án, tiền sự để đưa vào diện quản lý nghiệp vụ. Chủ động nắm tình hình để phát hiện, kịp thời tấn công trấn áp và triệt phá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, khuyến cáo người dân cần đề phòng cẩn thận tình trạng cướp giật và trộm cắp tài sản, nhất là thời điểm cuối năm.

Ông Đồng Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền

UBND thị trấn đã chỉ đạo Công an thị trấn thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện nắm chắc địa bàn để phòng ngừa và quản lý. Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Qua đó, bảo đảm ANTT trên địa bàn thị trấn trong những tháng cuối năm, nhất là dịp tết Nguyên đán sắp tới.

bàn, trong năm 2019, Công an huyện đã mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT; triển khai 8 đợt tuần tra vũ trang các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu vực giáp ranh phức tạp về ANTT để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc về ANTT; ban hành 12 thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, vào phường họ..., để nhân dân biết và phòng ngừa. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên các vụ việc về ANTT trên địa bàn huyện giảm hơn 17%

so với năm 2018, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, có ý gây thương tích. Trên địa bàn huyện hiện chưa phát hiện tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm hoạt động công khai, lộng hành. Từ đầu năm tới tháng 11/2019, Công an huyện điều tra, khám phá 102 vụ án với 240 đối tượng, thu hồi hơn 147 triệu đồng. Trong đó có: 4 vụ án giết người, 36 vụ có bạc số để, 46 vụ ăn ma túy, 7 ổ nhóm trộm cắp tài sản và cờ bạc, 2 vụ cướp giật tài sản...

MAI TRANG

TIỀN HẢI 2.687 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ đầu năm 2019 đến ngày 15/11/2019, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiền Hải đã kịp thời phát hiện, xử lý 2.687 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 159 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 872 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe vi phạm cơ khí thành thùng, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm nồng độ cồn...

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông.

PHẠM HÙNG

Thi đấu giao hữu bóng đá

Viettel Thái Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình vừa tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

4 đội bóng tham gia tranh tài theo thể thức thi đấu bốc thăm đá loại trực tiếp, chọn 2 đội thắng thi đấu chung kết. Với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", các cầu thủ đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp, đáp ứng mong đợi của đông đảo cổ động viên.

Kết quả chung cuộc, đội Sở Thông tin và Truyền thông giành chức vô địch, Trường Đại học Thái Bình giành giải nhì, giải ba thuộc về đội Viettel Thái Bình, đội Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Thái Bình giành giải tư.

Thông qua giải đấu, góp phần thúc đẩy tinh thần luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm tăng sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.

TRINH CƯỜNG